
 หากกล่าวถึงสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภมิูพลอดยุเดชทรงท�าเพือ่ประชาชนและประเทศชาตมิาตลอด 
ในโครงการต่าง ๆ กว่า ๔,๐๐๐ โครงการ คนไทยทุกคนคงได้
เห็นแล้วว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงงานหนักเพียงใด เพ่ือให้พวกเรามีความอยู่ดีกินดี หนึ่งใน
โครงการที่ทรงมีพระกระแสรับสั่งให้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การช่วย
เหลอืประชาชน คือ “มลูนธิชัิยพฒันา” ซึง่พระบาทสมเดจ็พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระกระแสรับสั่งให้จัดตั้ง
ขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชน และทรงพระราชทานค�าอธิบาย
ที่มาของชื่อมูลนิธิชัยพัฒนา ดังนี้

“การได้เข้าไปแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ	
หรือการได้เข้าไปขจัดทุกข์ของประชาชน
บางทีอาจมีความสลับซับซ้อน	ยุ่งยาก	

เพราะฉะนั้นก็เหมือนการเข้าสู่การท�าสงคราม	
ต้องต่อสู้	ต้องพยายามแก้ไขปัญหา	พอลุล่วง

	แล้วก็เหมือนชัยชนะ	
แต่การต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช้อาวุธ	เขาเข่นฆ่ากัน

	แต่เราใช้กระบวนการพัฒนา
เป็นเครื่องมือในการเอาชนะ	ผลสุดท้ายจึงพระราชทาน

ชื่อว่ามูลนิธิว่า...	ชัยพัฒนา”

 มูลนิธิชัยพัฒนาด�าเนินการจดทะเบียนเหมือนมูลนิธิ
ท่ัวไป โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จ�านวนหนึ่งเป็นเงิน
ก้นถุง หลังการจัดตั้งเป็นมูลนิธิเสร็จแล้วทรงก�าชับว่า “ห้าม

เรีย่ไรและห้ามขอรบับรจิาคเงนิ” ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่าทรงมคีวาม
ละเอียดอ่อนสูงมาก โดยตรัสว่าอย่าเรี่ยไรเงินเลย เพราะเวลา
เรี่ยไร... ผู้ถูกเรี่ยไรอาจไม่เต็มใจ ถึงแม้จะยินยอมให้ แต่ความ
จริงแล้วอาจให้เพราะความเกรงใจ ถ้าเป็นหน่วยงานราชการ
ไปเร่ียไร ชาวบ้านก็คงยอมบริจาคให้อยูดี่เพราะเกรงใจมากกว่า 
 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้
เคยให้สัมภาษณ์ถึงมูลนิธิชัยพัฒนาไว้
ตามสื่อต่าง ๆ ว่า “มูลนิธิชัยพัฒนา
ท�างานทกุอย่างท่ีเกีย่วกบัประโยชน์ของ
ประชาชน โดยวัตถุประสงค์ส�าคัญหลัก
ของมลูนธิทุิกมลูนธิขิองพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ 
ไม่ด�าเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง”

งานของมูลนิธิชัยพัฒนา
 มูลนิธิชัยพัฒนาท�างานทุกอย่างที่เก่ียวข้องกับความ
เดือดร้อนของประชาชน หากเกิดเหตุเร่งด่วน นั่นหมายถึงงาน
ทีร่อไม่ได้ ต้องลงมอืท�าทนัทเีพ่ือช่วยเหลอืประชาชน มูลนธิชิยั
พฒันาจงึเหมอืนทีพ่ึง่ของประชาชนในยามเดอืดร้อน นอกจาก
งานที่คอยให้การช่วยเหลือประชาชน มูลนิธิชัยพัฒนายังมีงาน
ด้านการศึกษาและด้านวิจัย ซึ่งนักวิจัยในโครงการค่อนข้างมี
อิสระทางด้านความคิด 
 ดร.สุเมธ ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า งานวิจัยที่ท�ามีทั้งผล
ส�าเร็จและไม่ส�าเร็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชจึงทรงรับสั่งว่า หากงานวิจัยใดไม่ส�าเร็จ เมื่อทราบ
ผลแล้วจะได้ไม่น�ามาท�าซ�้าอีก แต่ถ้างานวิจัยใดท�าแล้วได้รับ
ผลส�าเร็จให้น�ามาใช้ทันที 
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 ดร.สุเมธ ตั้งข้อสังเกตข้อหนึ่ง คือ คนส่วนใหญ่มัก
หวังพึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แม้
กระทั่งหน่วยงานราชการ จนลืมนึกไปว่าพระองค์ไม่ใช่รัฐบาล 
ไม่ใช่กระทรวง ทบวง กรม พระองค์ทรงเหมือนประชาชนคน
ไทยคนหนึ่ง แค่ทรงมีความรับผิดชอบสูงและเป็นประมุขของ
ประเทศ

ด้วย ดิน น�้า ลม ไฟ เพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์เกี่ยวข้องและต้อง
ใช้ แต่น่าเสียดายที่มนุษย์ไม่ค่อยแยแส เพราะมัวไปสนใจและ
ยดึติดกบัเร่ืองเงินทองเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงล้วนแล้วเป็นของสมมติ 
ปัจจุบันต้องยอมรับว่าประชากรไทยมีจ�านวนเพ่ิมมากขึ้นถึง 
๕ เท่าตัว ในขณะที่แผ่นดินและทรัพยากรของประเทศมีเท่า
เดมิ จงึทรงมพีระกระแสรบัสัง่ให้ใช้อย่างพอเพยีงตามแนวพระ
ราชด�าริ “เศรษฐกิจพอเพียง”
 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรง
แสดงให้เห็นถงึการฟ้ืนฟสูิง่ทีถ่กูท�าลายไป โดนการฟ้ืนฟใูห้กลบั
คนืมาใหม่ เช่น การปลูกต้นไม้ การสร้างฝายชะลอน�า้ ซึง่ต้อง
ไม่ซ�า้ซ้อนกบัท่ีไหน หากกระทรวง ทบวง กรม และประชาชน
สนใจ ก็สามารถด�าเนินรอยตามระบบทฤษฎีและแนวคิดของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชได้ เพราะทรง
พระราชทานแนวคิดทุกรูปแบบเอาไว้อยู่แล้ว เพียงประชาชน
ให้ความสนใจ ท�าความเข้าใจกับสิ่งท่ีพระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดชทรงพระราชทานให้และน�ากลบั
ไปใช้ในกรณขีองตัวเอง เพียงเท่านีง้านกถื็อว่างานส�าเรจ็แล้ว

สิ่งที่ทรงตรัสก่อนสวรรคต
 ดร.สุเมธ เล่าว ่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงแสดงถึงความกังวล ความเป็นห่วง 
และแสดงถึงความใส่พระราชหฤทัยทุกเร่ืองของประชาชน
และประเทศชาติ ก่อนเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงเขย่าตัว ดร.สุเมธ ด้วย
พระหัตถ์ แล้วกล่าวว่า “สุเมธ งานยังไม่เสร็จ งานยังไม่เสร็จ
นะ สุเมธ” ซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยต่องาน ซึ่งเป็น
งานของประชาชนและประเทศชาต ิไม่ใช่งานส่วนพระองค์เลย
แม้แต่น้อย ฉะนั้น ตอนนี้จึงเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทย
ทุกคนที่จะต้องสนองงานต่อจากพระองค์ท่านต่อไป
 นอกจากนี้ ในงานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งว่ากับ ดร.สุเมธ ว่า 
“ทลูกระหม่อมพ่อรบัสัง่อย่าหยดุงานนะ ให้ท�าต่อไป งานมลูนธิิ
เหมือนเดิม” และยังรับสั่ง “สงสัยจะหนักกว่าเดิมนะ”
 หลังจากได้ยินค�าถามว่าต่อไปมูลนิธิจะเป็นอย่างไร 
งานยังด�าเนินต่อไปหรือเปล่า เม่ือพระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดชเสร็จสวรรคต เพราะค�าตอบ คือ 
“ไม่หยุด” การท�างานยังด�าเนินต่อไป มีแต่จะมากขึ้น มากขึ้น 
ตราบใดที่ปัญหาของประชาชนและประเทศชาติยังมีอยู่ ก็ต้อง
ท�างานสนองพระองค์ท่านต่อไป 
 ดร.สุเมธ ได้กล่าวทิ้งท้ายต่องานในมูลนิธิไว้ ว่า
“งานจะมีวันเสร็จไหม... ไม่รู้ ตราบใดท่ียังมีปัญหาอยู่ ตราบ
ใดที่ประชาชนยังมีทุกข์มีปัญหา เราก็ต้องท�า... เป็นหน้าที่ของ
มูลนิธิที่ต้องท�าต่อเนื่องไป”

“กังหันน�้าชัยพัฒนา”         
 เมื่อพูดถึงมูลนิธิชัยพัฒนา คนส่วนใหญ่จะนึกถึง
กังหันน�้าชัยพัฒนา ดร.สุเมธ กล่าวว่า “พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดชทรงใช้เวลาอย่างเตม็ท่ีในการคดิค้น 
ทั้งที่ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมาย แต่ก็ยังมีเวลาคิดค้นสิ่ง
ประดิษฐ์อืน่ ๆ ซึง่ไม่ได้มแีค่กังหนัน�า้ชยัพฒันาเท่านัน้ ดไูด้จาก
รายการทีจ่ดสทิธบิตัรของพระองค์ ซึง่มจี�านวนไม่น้อยเลย” 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงคิดค้นเครื่องประดิษฐ์ “กังหันน�้าชัยพัฒนา” ขึ้น เพื่อ
ต้องการแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือน�้าเสีย ซึ่งนับวันยิ่ง
ทวคูีณมากขึน้ทกุทแีละเจออยูทุ่กพืน้ที ่เพราะประชาชนบรโิภค
และใช้น�า้สะอาด แต่ทิง้น�า้เสยีออกมาใส่แม่น�า้ล�าคลองโดยไม่มี
ใครสนใจ จนกระทั่งน�้าเกิดเน่าน�้าเสีย
 “กงัหนัน�า้ชยัพฒันา” ได้รบัการจดสทิธบัิตร หลายประเทศ
มกีารขอพระบรมราชานญุาตน�าไปใช้เพือ่แก้ปัญหาน�า้เน่าเสีย 

สิ่งที่ทรงตรัสและเน้นย�้า
  ดร.สุเมธ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเน้นย�้าเรื่อง “ท�าให้เกิดประโยชน์” 
 ปัจจยัส�าคญัต่อชวิีตคนเราท่ีไม่ใช่ของหรหูรา ฟุ่มเฟือย 
ปัจจัยที่ส�าคัญต่อชีวิตคนเราก็คือ “แผ่นดิน” อันประกอบไป
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